

ỦY BAN DÂN TỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *610* /UBDT-VP135

V/v Nâng cao chất lượng
đào tạo nghề cho lao động
nông thôn năm 2018

Hà Nội, ngày *07* tháng *6* năm 2017

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
(Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 1454/LĐT BXH-TCGDNN ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện nội dung Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018. Qua nghiên cứu hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Năm 2017, Ủy ban Dân tộc không được giao kinh phí để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, Ủy ban Dân tộc được giao kinh phí 02 tỷ đồng để thực hiện Chương trình. Tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, nội dung Chi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Ủy ban Dân tộc (02 tỷ đồng) đã được quy định cụ thể chi cho “Nội dung thành phần số 03: Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân”, thực hiện “Các nội dung số 01, 03,04,05: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường công tác khuyến nông; thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, hỗ trợ phát triển hợp tác xã; phát triển ngành nghề nông thôn”. Ủy ban Dân tộc đã và đang thực hiện chi theo đúng quy định tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC và không sử dụng số kinh phí trên để chi thực hiện nội dung số 02 (Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới...) và nội dung số 06 (Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn).

Ủy ban Dân tộc đề nghị Quý Bộ quan tâm, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện, bố trí kinh phí cho Ủy ban Dân tộc thực hiện nội dung Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao

năng lực, trình độ cho lao động nông thôn, từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc và thu nhập cho người lao động, góp phần vào thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý Bộ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Chủ nhiệm (để b/c);
- Công Thông tin Điện tử UBND;
- Lưu: VT, VP 135 (3b).

(b)

**TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG 135**



Võ Văn Bảy
Võ Văn Bảy